

CON RỂ THỦ TƯỚNG

Con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Henry Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Bội Hoàng), là con trai của ông của Nguyễn Bang, nguyên là một thanh tra công an chính quyền Sài Gòn trước năm 1975. Ông gia đình Nguyễn Bang đã lên đường rời VN chỉ vài ngày trước ngày 30/4/75 và định cư ở Mỹ ngay sau đó ở bang Chicago. Ông của Henry là một cô gái đẹp và lý tưởng là con trai một gia đình tài phiệt Mỹ tên là Thomas Cornor, kết thúc gia đình Nguyễn Bang và Henry Nguyễn tham gia vào nhóm tài phiệt này. Anh rể Henry là Thomas sau đó lập một công ty viễn thông để làm ăn với VN mang tên VITC từ năm 2002, quan hệ mật thiết với các quan chức Bộ Chính trị Việt Nam (nay là Thông tin Truyền thông) và tập đoàn VNPT. Lúc đó Nguyễn Bang là Chủ tịch VITC, Thomas Cornor là Tổng giám đốc còn Henry làm Giám đốc kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu vào VN làm ăn, gia đình này đã đặt một tiêu chí tiếp cận, mối quan hệ và cấu kết với các quan chức cấp cao nhất của Chính phủ VN.



Ảnh chụp: tìm trên internet với tên Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Bội Hoàng

Sau đó, cách đây gần 3 năm, Henry bỗng nhiên lên làm Tổng Giám đốc quản lý của IDG Venture tại VN với số vốn 100 triệu USD (mới tăng thêm 200 triệu). Điệu này làm ngạc nhiên ta đoán rằng tình hình này thực chất đến từ gia đình Cornor và Nguyễn Bang dù rằng nó mang danh nghĩa của IDG. Cũng có thể IDG huy động vốn từ gia đình Henry cho việc đầu tư tại VN. Quyển này chuyên đầu tư mua các công ty tại VN và có quan hệ làm ăn rất chặt chẽ với quỹ Viet Capital do cô Phạm Ngọc, con gái của Thủ tướng làm chủ. Kết quả cuối cùng của sự phối hợp này thì giữa các bên bất rỗi, Henry và Phạm Ngọc vẫn cãi nhau. Sau khi làm thông gia với Thủ tướng, gia đình Nguyễn Bang lại được chấp thêm cánh, trở thành một thế lực mạnh mẽ trong giới tài phiệt Miền làm ăn tại VN. Ông ta đang liên tục “rao giởng” với thế này bên Miền.

Về phía Thủ tướng, chắc ông ta cũng cần cuộc hôn nhân này để củng cố cho thế lực của mình, nhưng điệu này đang trở thành vấn đề mà các đại thần trong nội bộ của ông chia rẽ. Theo một qui định lâu đời của Đảng, Đảng viên không được phép cho con kết hôn với thành viên gia đình có dính dáng đến 3 đại diện “Ngũ y” quyền. Qui định này gần đây trở nên mạnh mẽ và ít ai tuân thủ nhưng vẫn chưa có quy định nào xóa bỏ giá trị của nó. Do vậy việc con gái mình lấy con trai 1 cấp quan chức cao cấp của “Ngũ y” quyền đang trở thành 1 nguy cơ tiềm tàng công vào Thủ tướng. Hiện nay chắc hẳn lên các chức vụ công rõ ràng nhưng sống ngầm bên trong đang phát triển, chắc hẳn bất số diện tiềm tàng nào.